
27. mars 2023
Fundur settur kl. 20:05
Aðalfundur GFFÍ haldinn á TEAMS
Anna María Flygenring AMF
Anna María Lind Geirsdóttir AMLG
Bettína Wunsch BW
Brynjar Þór Vigfússon BÞB
Guðni Ársæll Indriðason GÁI
Guðrún Lárusdóttir GL
Halla Steinólfsdóttir HS
Helena Hólm HH
Jóhanna B Þorvaldsdóttir JBÞ
Lovísa Rósa Bjarnadóttir LRB
Magnús Kristjánsson MK
Ólafur R Dýrmundsson ÓRD
Sif Matthíasdóttir SF
Þorsteinn Ólafsson ÞÓ
Þórarinn Leifsson ÞL

1.Formaður setur fund og tilnefnir fundarstjóra og fundarritara.
2.Formaður flytur skýrslu stjórnar um störf á liðnu ári.

3.Gjaldkeri skýrir reikninga félagsins.

4.Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga félagsins.
Tillaga frá GL : Fá betri veltureikning þ.e. með hærri vöxtum hjá einhverjumbanka. Láta bankana 
gera tilboð í reikninginn. 
GÁI: Eftir að koma nokkrir reikningar fyrir t.d. geitur sem fóru í rannsóknir, akstur ofl. 
AMF: Sæðingarnar ekki mikið notaðar. 
Fundurinn sammála um að samstillingar fyrir sæðingar hafa ekki virkað vel. 
ÞÓ: Best að samstilla á öðru gangmáli og með sprautum. 
MK spyr hvort hægt sé að nálgast sæði haustog vetur hvenær sem þarf. GÁI segir að það eigi að 
hafa samband við Birnu K Baldursd´
ÞÓ: ný franskur blöndunarvökvi notaður í Tékklandi sem að gefur betri árangur sæðinga í 
Tékklandi.  Gallaður vökvi frá Þýskalandi hafði verið notaður t.d. í Noregi og víðar.

5.Reikningar bornir undir atkvæði. Samþykktir 

6.Umræður og afgreiðsla tillagna. Engar tillögur liggja fyrir.

7.Kosningar samkvæmt 4. grein.
Formaður Búgreinadeildar Geitfjárræktar Brynjar Þór Vigfússon er formaður GFFÍ samkvæmt 
samþykktum félagsins. 
Guðni Ársæll Indriðason gefur sig fram í aðalstjórn. Fundurinn samþykkir. 
Helena Hólm gefur kost á sér áfram í aðalstjórn.
Þorsteinn Ólafsson gefur sig fram sem varamaður. Fundurinn samþykkir. 
 Jóhanna B Þorvaldsdóttir. Situr áfram í aðalstjórn. 
Anna María Geirsdóttir varamaður tók við ritarastöðu þegar ritari Eydís Rós Eyglóardóttir hætti í 
haust sem leið, og situr áfram eitt ár.
Bettina Wunch situr áfram sem varamaður. 



 

8.Önnur mál.
Geit.is furðuleg og flókin. Gffi.geit.is skárri. Stjórn fer í að reyna að gera aðgengilegri síðu í WP 
Geit@geit.is netfangið áframsendir til AMF og GÁI en vistar ekki í grunni. 

JBÞ Uppspuni er að gefast upp að vinna hreina geitafiðu. Vill blanda með sauðfjárull. Segir erlent 
fólk undrandi á að hér sé spunnin hrein fiða.  
Joann Myers hafði sagt frá sæðingar geita, dýralæknir tekur geitur til sín og sæðir ekki um skeið 
heldur beint í leg. Sæðingar hafa ekki skilað miklu,hafa m.a. látið kiðum.  Dýralæknir mælir með að
nota hafur til að koma náttúrlegri hringrás af stað.
Fundur með Karvel Karvelsson, um að þau fái að vera með í Heiðrúnu með sínar geitur. Einnig var 
lofað að koma Heiðrúnu í lag þetta vorið. 

MK og  JBÞ telja upp nokkra annmarka á Heiðrúnu

AMF þakkar fyrir samstarf og er nú hætt sem formaður

BÞB Grólind, Jóhann Helgi, nú á að kortleggja beitarsvæði betur en hefur verið. Verið að útbúa efni 
fyrir geitabændur að fylla út. Vill að Jóhann Helgi nái til geitabænda gegnum geitfjárdeildina há BS,
Jóhann Helgi mun þá útbúa póst til að senda út og fer yfir allar skráningar.  
Lovísa Rós hefur skráð í Grólind, er í suðaustur hólfi rétt hjá Höfn, geiturnar hafa að hennar mati 
bætt landið sem þær ganga á. Það kom fín you tube kynning með beiðninni. 

BÞB: Dóra Svavarsdóttir slow food hringdi í hann og kynnti sig og vill fara að klára slow food hluta
geitfjárbænda. Verkefnið stoppaði ma.vegna veikinda Dominique og gerilsneyddrar mjólkur og 
hætta nota erfðabreytt fóður en þetta er eitthvað sem hægt er að komast í gegn. 

LRB Hvernig standa stökumál?  JBÞ: Stökur pakkaðar á Hvammstanga og sendar til Svíþjóðar til 
sútunar. Fór með sendingu frá Borgarnesi. Þór Sif Kópsdóttir, Snæfellsnesi  fékk sútunargræjurnar 
sem að Kalli tók með sér.  Mun hefja sútun. 

9.Fundarslit kl. 21:47

0 3https://www.youtube.com/channel/UC R kFxkwLGiSUVZPiYjoEQ     myndband um sæðinga huðna.
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